

ริดเงินแบงก์อู๋เอสเอ็มอี

●เร่งชงกรม.ห้วงเจ็ยเยอะ

นายสุวิชัย ไรจนวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สศค. ได้สรุปการรับฟังความเห็นร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (กองทุนส่งเสริมเอสเอ็มอี) โดยสาระสำคัญจะให้อำนาจสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีอำนาจเรียกให้สถาบันการเงินนำส่งเงินในอัตราไม่เกิน 0.001% ต่อปีของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ได้รับการคุ้มครอง ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงิน 100 ล้านบาทต่อปี เพื่อสมทบเข้ากองทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เอสเอ็มอีของสถาบันการเงิน

“ที่ผ่านมา สศค.ได้เปิดรับฟังความเห็นและได้ทำการสรุปให้ นายอภิศักดิ์ ดันดิรวงศ์ รมว.คลัง เห็นชอบ และเสนอให้ ครม. อนุมัติต่อไป ซึ่งเป็นกฎหมายที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของเอสเอ็มอีที่เป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินสามารถฟื้นฟูกิจการ ซึ่งจะช่วยลดภาระแก่สถาบันการเงินในระยะยาว เพราะต่อไปน่าจะแก้ไขปัญหาสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลดลง ทำให้สถาบันการเงินมีเสถียรภาพและความมั่นคงเพิ่มขึ้น”

นายสุวิชัย กล่าวว่า ร่างพ.ร.บ.กองทุนส่งเสริมเอสเอ็มอี เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.พ.ศ. 2548 โดยแก้ไขเพิ่มเติม เรื่องประเภทของเงินนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมเอสเอ็มอี ได้แก่ เงินนำส่งจากสถาบันการเงินในอัตราไม่เกิน 0.001% ต่อปีของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ได้รับการคุ้มครอง โดยมีเมื่อรวมอัตราดังกล่าวกับอัตราที่กำหนดให้สถาบันการเงินนำส่งเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝากตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และนำส่งธนาคารแห่งประเทศไทย

(รพท.) ตามกฎหมายว่าด้วยปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินแล้วต้องไม่เกิน 1% ต่อปีของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ได้รับการคุ้มครอง

นอกจากนี้ยังกำหนดหลักเกณฑ์ให้สถาบันการเงินนำส่งเงินและเงินเพิ่มเข้ากองทุนส่งเสริมเอสเอ็มอี และเพิ่มประเภทการใช้จ่ายของเงินกองทุนส่งเสริมเอสเอ็มอีในส่วนของสถาบันการเงินนำส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมเอสเอ็มอีให้ชัดเจน โดยกำหนดให้เงินที่สถาบันการเงินนำส่งดังกล่าวใช้จ่ายเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เอสเอ็มอี ที่เป็นลูกหนี้และมีปัญหากับสถาบันการเงินได้

สำหรับกองทุนเอสเอ็มอี จะช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีปัญหาทางการเงินกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติ ส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจำนวนมากถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ขยายตัวได้เพิ่มขึ้นมากและ



รวดเร็ว โดยกระทรวงการคลัง คาดว่าร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวจะผ่าน
การพิจารณาขั้นตอนต่าง ๆ ภายในปีนี้ และมีผลบังคับใช้ในปี 62
รายงานข่าวแจ้งเพิ่มว่า สำหรับเงินนำส่งจากสถาบันการ
เงินตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จะครอบคลุม
สถาบันการเงินทั้งในส่วนธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงิน
ทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้ง หากสถาบันการเงินใดไม่นำส่งเงินมา
เข้ากองทุนหรือนำส่งไม่ครบ ภายในระยะเวลาที่
กำหนด ต้องเสียเงินเพิ่ม หรือดอกเบี้ยของจำนวน
เงินที่ไม่นำส่ง หรือนำส่งไม่ครบ โดยเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
“การแก้ไขครั้งนี้เพื่อให้สถาบันการเงิน
ช่วยเหลือเอสเอ็มอี และป้องกันไม่ให้เกิด
ผลกระทบลุกลามไปสู่ระบบสถาบันการเงิน และ
ยังสร้างเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินและ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม เพราะ
เอสเอ็มอีสำคัญต่อเศรษฐกิจประเทศ โดยมี
สัดส่วนสินเชื่อ 1 ใน 3 ของทั้งระบบ”.